



ฉบับที่ 15/2563

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ในทุกหมวด จากกำลังซื้อครัวเรือนยังเปราะบางและผลของฐานสูงในปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ชะลอลงและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวมากขึ้นตามการผลิตในหมวดอาหารที่ชะลอลงหลังจากเร่งไปมากในช่วงที่ผ่านมา ส่วนภาคการท่องเที่ยวหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงเล็กน้อย จากราคากลุ่มพลังงานที่ติดลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นและผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมยังมีจำนวนมาก ทางด้านภาคการเงิน ณ เดือนกันยายน 2563 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนก่อน ในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายหมวดยานยนต์กลับมาหดตัวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หลังจากเร่งไปมากในเดือนก่อนเนื่องจากการเปิดเทอมที่เลื่อนมาจากช่วงมาตรการปิดเมือง และการทยอยส่งมอบรถจักรยานยนต์บางรุ่นหลังจากผู้ผลิตรายใหญ่กลับมาผลิตได้ตามปกติ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายหมวดบริการที่หดตัวมากขึ้น เนื่องจากการบริโภคบางส่วนเร่งไปในช่วงที่มีวันหยุดยาวชดเชยในเดือนก่อน สำหรับการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันยังหดตัว ทั้งกลุ่มสินค้าจำเป็นและสินค้าไม่จำเป็น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานสูงปีก่อน เนื่องจากมาตรการสนับสนุนการบริโภคภาครัฐในปีเริ่มช่วงปลายเดือนช้ากว่าปีก่อน ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดยังหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแอ สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนทางด้านรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ชะลอลง

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัวน้อยลงเล็กน้อย จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของทางการ สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมชมคนไทยจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพัก ที่หดตัวในทุกเครื่องชี้ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง โดยยังเป็นผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวที่ชะลอลง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับราคาสุกรยังขยายตัวดี ตามความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว ตามผลผลิตข้าวเปลือกนาปี เนื่องจากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น สำหรับในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงบ้างในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกแต่ความเสียหายน้อยกว่าปีก่อน นอกจากนี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพียงพอในช่วงออกดอก อีกทั้งสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตหมวดอาหารโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มผลไม้ที่หดตัว เนื่องจากแรงผลิตเพื่อส่งออกตามความต้องการจากจีนในช่วงก่อนหน้าเป็นสำคัญ และผลิตภัณฑ์จากโคนมที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ที่ลดลง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ สำหรับการผลิตในหมวดเครื่องประดับ เพอร์นิเจอร์ และสิ่งทอ ยังหดตัวสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดเครื่องดื่มขยายตัว ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ การผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหมวดเครื่องจักรกลับมาขยายตัว จากคำสั่งซื้อที่ปรับดีขึ้นในตลาดเอเชียและยุโรป

การใช้จ่ายภาครัฐ ทรงตัว โดยรายจ่ายประจำหดตัวตามการใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษา และรายจ่ายอื่นในงบกลาง สำหรับรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น จากการใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสถาบันการศึกษาและกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หมวดที่ดินสิ่งปลูกสร้างหดตัวจากโครงการก่อสร้างของบางหน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างระบบถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน ยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวมากขึ้น จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซาส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อยตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับดีขึ้นบ้างประกอบกับผลจากฐานต่ำในปีก่อน

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาทหดตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าจากการระงับการส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดีระหว่างวันที่ 18-25 ต.ค. 63 ด้านการนำเข้าขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นหลักหลังจากโรงงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว กลับมาผลิตเป็นปกติในเดือนนี้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.6 ตีลบน้อยลง จากราคากลุ่มพลังงานที่ตีลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วสูงขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.8 และผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมยังมีจำนวนมาก

ภาคการเงิน ณ เดือนกันยายน 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝากและบางส่วนเป็นเงินเยียวยาของภาครัฐที่ยังตกค้าง ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการของธนาคารบางแห่งสนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 5393 1169
E-mail: ChotipaK@bot.or.th